

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเหตุผลในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ และสถานะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ที่ร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2547 – กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 72 คำร้อง โดยแยกตามคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

2. เรื่อง การแถลงข่าวร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทางออกของประเทศไทย

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ได้แจ้งความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้รับทราบก่อนการแถลงข่าวร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทางออกของประเทศไทยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีส่วนที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจากับทั้งสองฝ่าย

3. เรื่อง การเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล Seoul Peace Prize 2014

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับรางวัล Seoul Peace Prize 2014 และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2557

4. เรื่อง การเสนอเปลี่ยนอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอเปลี่ยนอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ จากเดิม

นางจินตนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เป็น นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ชำนาญการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ตามที่นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

5. เรื่อง (ร่าง) กรอบเค้าโครงรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2556

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบเค้าโครงรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2556 และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป โดยให้เพิ่มข้อมูลในรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ดังนี้ ภาคที่ 1 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาให้นำมา รวมกัน และให้เพิ่มข้อมูลประเด็นการค้าหญิงและเด็ก การคุกคามทางเพศ และการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และภาคที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ให้เพิ่มข้อมูลการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของรัฐสภา

6. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้การเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการดังเช่นกรณีตามมติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านคดีสิทธิมนุษยชน ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว ประกอบกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ย่อมมีความต่อเนื่อง ในการนี้ จึงเห็นควรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

7. เรื่อง การทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการ ประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights : ICC)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights: ICC)

8. เรื่อง ขอบทุนและความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอบทุนและความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาสันับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการและตามความเหมาะสมของงบประมาณต่อไป